

Tập huấn nâng cao năng lực tư vấn cho cán bộ trường giáo dưỡng và cán bộ địa phương – Một hoạt động quan trọng thúc đẩy công tác tái hòa nhập trẻ em vi phạm pháp luật

Trong khuôn khổ dự án “Ngăn ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho học sinh” của tổ chức Plan Việt Nam cùng hợp tác với Cục V26, 4 trường giáo dưỡng của cả nước. Dự án kéo dài trong 3 năm (2008 – 2010) và Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ -ĐHQGHN đã có những hoạt động hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của dự án. Các hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ được chia thành 3 giai đoạn chủ yếu sau:

Giai đoạn 1: Khảo sát đánh giá trước tập huấn. Hoạt động đánh giá trước tập huấn được nhóm tư vấn độc lập của Trung tâm tiến hành vào cuối năm 2008. Mục đích của hoạt động này là đánh giá nhu cầu và thực tế của nhóm đối tượng trong khuôn khổ dự án để thiết kế chương trình phù hợp cho hoạt động “Nâng cao năng lực cho giáo viên trong các trường giáo dưỡng”.

Giai đoạn 2: “Nâng cao năng lực cho giáo viên trong các trường giáo dưỡng”

Mục tiêu của các hoạt động trong giai đoạn này là:

Cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc với trẻ vi phạm pháp luật và kỹ năng tham vấn trẻ vi phạm pháp luật cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên văn hóa và các cán bộ trong trường giáo dưỡng.

Hoàn thiện bài giảng (dùng để in sách) dành cho đối tượng giáo viên trường giáo dưỡng;

Xây dựng nhóm giáo viên nòng cốt (khoảng 20 – 25 người) làm công tác giám sát các hoạt động tham vấn tâm lý trong các trường giáo dưỡng thông qua việc hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng về giám sát tham vấn tâm lý.



Sau khi các đợt đánh giá kết thúc, Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ được đề nghị thiết kế các chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho 200 cán bộ của 4 trường giáo dưỡng và

các tình nguyện viên tại cộng đồng thuộc 2 tỉnh Nam Định và Đồng Nai. Nội dung của các khóa tập huấn được chia ra làm 2 chương trình

chương trình 1: “Kỹ năng làm việc với trẻ vi phạm pháp luật”, tập huấn trong thời gian 3 ngày, bao gồm các nội dung về đặc điểm tâm lý trẻ em, nhận diện trẻ vi phạm pháp luật, các kỹ năng làm việc cá nhân và các kỹ năng làm việc nhóm

chương trình 2: Tham vấn trẻ em vi phạm pháp luật, kỹ năng tham vấn cho trẻ em, kỹ thuật phân tích tranh vẽ của trẻ em và phân tích các ca thực tế điển hình của trường giáo dưỡng.

Toàn bộ thời lượng tập huấn trong giai đoạn 2 được chia làm 8 khóa, mỗi khóa 3 ngày. Các khóa tập huấn được thực hiện trong năm 2009 -2010, nội dung cụ thể như sau:



Năm 2009 - 2010: Các khóa tập huấn được thực hiện ở các trường giáo dưỡng của 4 tỉnh Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng, Ninh Bình với các nội dung chính sau: Kỹ năng giao tiếp với trẻ em; Kỹ năng làm việc với trẻ em làm trái pháp luật; Kỹ năng tham vấn và quy trình tham vấn cho trẻ em vi phạm pháp luật.

Đầu năm 2010: Trung tâm tập trung vào tăng cường năng lực tham vấn và kỹ năng làm việc với trẻ em vi phạm pháp luật về hòa nhập tại cộng đồng cho các tình nguyện viên 2 tỉnh Nam Định và Đồng Nai.

Cùng với các hoạt động hợp tác với Plan Việt Nam, Trung tâm cũng thực hiện các khóa tập huấn về công tác xã hội và phát triển cộng đồng tập trung vào trẻ em và kỹ năng hỗ trợ tâm lý cho trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng. Đây là dự án của Plan Bắc Giang và Plan Quảng Ngãi.

Giai đoạn 3: Biên soạn và viết chi tiết 2 giáo trình tập huấn “Kỹ năng làm việc với trẻ vi phạm pháp luật” và “Tham vấn trẻ vi phạm pháp luật”. Tập huấn cho nhóm giáo viên, cán bộ nòng cốt về giám sát tham vấn.

Nội dung tập huấn trong giai đoạn 3 là “Giám sát hoạt động tham vấn trong trường giáo dưỡng”. Đối tượng được tập huấn là các giáo viên nguồn của các trường giáo dưỡng (nhóm nòng cốt). Nội dung tập huấn được xây dựng theo dạng tài liệu phát tay. Dựa trên những thông tin thu được sau đánh giá tập huấn, nội dung tập huấn sẽ tập trung vào:

- Quy trình tham vấn nhóm và tham vấn trẻ em bị xâm hại tình dục
- Quản lý hồ sơ, ca tham vấn
- Phương pháp đánh giá và giám sát trong tham vấn tâm lý
- Lập kế hoạch/tổ chức giám sát tham vấn tâm lý trong trường giáo dưỡng

Giai đoạn 3 kết thúc sau 4 khóa tập huấn, mỗi khóa kéo dài trong thời gian 3 ngày.

Trải qua 3 năm thực hiện, dự án “*Ngăn ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho học sinh*” đã thu được những kết quả đáng khích lệ bởi thực tế cho thấy các chính sách của nhà nước hiện mới chỉ tập trung vào các đối tượng như trẻ em khuyết tật, mồ côi, lang thang cơ nhỡ nhưng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật thực sự chưa được quan tâm. Dự án đã đạt được mục tiêu hỗ trợ các em tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ - ĐHQGHN